
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา 

ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เจนตินา 
น าโดย 

นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เจนตินา 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

 นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
อาร์เจนตินา  ได้น าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา รวม ๙ คนเดินทางเยือนสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. องค์ประกอบคณะ 
๑.  นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี (ส.ส.) - ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
   - หัวหน้าคณะ 
๒. พันต ารวจเอก สนธยา  แสงเภา (ส.ว.) - รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
๓. นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ (ส.ส.) - เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
๔. นายเจะอามิง โตะตาหยง (ส.ส.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
๕. นายอภิชาต  การิกาญจน์ (ส.ส.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
๖. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง (ส.ว.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 
๗. นายกรกต  คงทอง  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  - เลขานุการคณะเดินทาง 
๘. นางสาวชธิดา ปิยวรรณวงศ์  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
    ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  - ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง 
๙. นายสุชาติ  จลุละทรัพย์  - ผู้ติดตามหัวหน้าคณะ 
 

 



๒ 

ก าหนดการเดินทาง  

คณะออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๑.๑๕ นาฬิกา  
เที่ยวบิน TG 991 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๕๕ 
นาฬิกา  เที่ยวบิน TG 992 

๒. การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะสนทนากับบุคคลส าคัญ 

 ๒.๑ การพบปะสนทนากับ Ms. Norma Abdala de Matarazzo รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  Ms. María Eugenia Zamarreño ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาร์เจนตินา-
อาเซียน และนาย Guillermo Ramon Carmona ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  ในวัน
อังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารส านักงานสภาผู้แทนราษฎร 

 Ms. Norma Abdala de Matarazzo รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา และเอกอัครราชทูตไทย  โดยรู้สึกยินดีที่ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอาร์เจนตินา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินานับเป็นประเทศแรกในลาติน
อเมริกาที่มีการสถาปนาทางการทูตและมีตัวแทนของประเทศกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๕  ปัจจุบัน
ไทยและอาร์เจนตินามีสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างกันจ านวน ๑๒ เรื่อง ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์  
การค้า  วัฒนธรรม  การศึกษา  การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ  ซึ่งประธานาธิบดีอาร์เจนตินาได้เคยกล่าว
ไว้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศ  กลุ่มประเทศต่างๆ  กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา และกลุ่มความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่ง
ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มมิตรภาพมีเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว  นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕  
อาร์เจนตินาได้มีการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินาและอาเซียน ซึ่งมีเอกอัครราชทูตฯ จาก
หลายๆ ประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  โดยมีการพูดคุยกันในหลายหัวข้อ อาทิ การ
ท่องเที่ยว  วัฒนธรรม  อาหาร  ศุลกากร  ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค  แม้ว่าประเทศไทยและอาร์เจนตินามีความ
ห่างไกลเรื่องระยะทาง แต่ไทยและอาร์เจนตินามีแผนความร่วมมือระหว่างกันในปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๕  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างกัน  โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคาดหวังว่าการพบปะ
สนทนากันในครั้งนี้จะน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ และคาดว่าจะมีการเยือน
ระหว่างกันในอนาคตต่อไป 

 นาย Guillermo Ramon Carmona ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กล่าวแนะน า
สมาชิกรัฐสภาฝ่ายอาร์เจนตินา และกล่าวขอบคุณทีเ่ดินทางมาเยือนและพบปะสนทนาในครั้งนี้ 

 นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา  กล่าวว่า ประเทศไทยและ
อาร์เจนตินามีความโดดเด่นทางความสัมพันธ์ต่อกันมานานเกือบ ๖๐ ปี และอาร์เจนตินานับเป็นประเทศแรก
ในลาตินอเมริกาที่มีการสถาปนาทางการทูตกับประเทศไทย  การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินาของ
นายไตรรงค์ฯ ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเป็นครั้งแรก  โดยเห็นว่าประเทศ
ไทยและอาร์เจนตินาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือระหว่างกันได้หลายแนวทาง   ทั้งนี้ ได้
ให้ข้อสังเกตว่ามูลค่าการส่งออกและน าเข้าระหว่างกันเพ่ิมขึ้น  แต่ปริมาณการค้ากลับมีจ านวนน้อย  ฉะนั้น 
ควรมองหาช่องทางในการเพ่ิมทางด้านการค้าระหว่างกัน และความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ด้วย  อาทิ ศิลปะ  
การศึกษา  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  การลงทุน  พลังงานนิวเคลียร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว  
ซึ่งประเทศไทยและอาร์เจนตินาจะเพ่ิมช่องทางความร่วมมือระหว่างกันได้ทั้งทางจากภาครัฐบาลของทั้งสอง



๓ 

ประเทศและรัฐสภาที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  จากประสบการณ์ทางการเมืองที่ยาวนานเห็นได้ว่าคน
ในคณะรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย แต่สมาชิกรัฐสภามักจะเป็นคนเดิมๆ  ซึ่ง Ms. María 
Eugenia Zamarreño ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาร์เจนตินา-อาเซียน จะมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  โดยคาดหวังว่าประเทศไทยและ
อาร์เจนตินาจะมีการขยายความร่วมมือระหว่างกัน และคาดหวังที่จะได้ต้อนรับคณะจากฝ่ายอาร์เจนตินาใน
การเดินทางเยือนประเทศไทย 
 
 

 
นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา (คนที่ ๒ จากขวามือ) และคณะ  

เข้าพบปะสนทนากับบุคคลส าคัญฝ่ายอาร์เจนตินา อาทิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
(คนกลาง) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (คนที่ ๓ จากซ้ายมือ) และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 

อาร์เจนตินา-อาเซียน (คนที่ ๓ จากขวามือ)  
 

 นาย Guillermo Ramon Carmona  กล่าวขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอล์ก
แลนด์ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้นๆ ส าหรับรัฐสภาอาร์เจนตินาในการติดต่อสื่อสารกับรัฐสภาทั่วโลก  จากนั้น 
ได้แนะน าเครื่องดื่มประจ าชาติ “Mate” (มาเต้) ซึ่งมีลักษณะคล้ายชาเขียว  เป็นเครื่องดื่มทางสังคมเนื่องจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะดื่มร่วมกันในแก้วเดียวกันในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือแสดงถึง
ความเป็นพี่น้องและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

 Ms. María Eugenia Zamarreño ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาร์เจนตินา-อาเซียน  กล่าว
ต้อนรับคณะผู้แทนฯ  และได้กล่าวว่าตนมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  สาธารณรัฐอาเจนตินามีความสัมพันธ์อันดีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากที่
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวไปแล้วว่าควรมีความร่วมมือในหลายๆ กิจกรรม  นอกเหนือจากด้าน
การค้าและความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว  ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหว่างกันด้วย  เขตเศรษฐกิจและการเมืองในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเป็น
เอกภาพท าให้เกิดความท้าทายในการพิทักษ์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของแต่ละชนชาติ  ซึ่งเป็นที่เชื่อได้
ว่าการรวมกลุ่มของสถาบันทั้งหลายนี้เป็นไปเพ่ือการสานความสัมพันธ์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ และการ
พิจารณาคดทีางสังคม 



๔ 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนฯ และ
เอกอัครราชทูตฯ  จากนั้น ได้กล่าวว่าอาร์เจนตินาอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิก และมีหลายๆ ส่วน หลายๆ ภูมิภาค
ของอาร์เจนตินาที่อยู่ในทะเลแปซิฟิก  ฉะนั้น การมีความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นหนึ่งใน
นโยบายถาวรของภาครัฐ  การสร้างความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึง
เสมือนเป็นภาระหน้าที่ผูกพันที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบกับ การมีบทบาทในเวทีโลกและสภาพเศรษฐกิจ
โลกของภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งอาร์เจนตินาจัดล าดับความส าคัญของแนวความคิดต่างๆ บนพ้ืนฐานของความเป็น
จริงและความเป็นไปได้  จากหลักการดังกล่าวส่งผลถึงความร่วมมือของประเทศที่ก าลังพัฒนาและภูมิ
รัฐศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อความเจริญเติบโตทางด้านการค้าในด้านต่างๆ  จากหลักภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึง
กันจึงควรร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก  การท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับที่ลึกซึ้งข้ึน  การที่ฝ่ายไทยได้กล่าวถึงความร่วมมือเห็นว่าสามารถ
ร่วมมือในด้านที่อาร์เจนตินามีความก้าวหน้าได้ อาทิ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ที่ได้รับการยอมรับและสามารถ
สอบถามได้จากประเทศออสเตรเลีย  และกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คณะเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
เนื่องจากการเดินทางมาของคณะเปรียบเสมือนการเดินทางมาเยือนทวีปอเมริกาใต้ 

 นาย Guillermo Ramon Carmona  กล่าวขอโทษเรื่องเครื่องจักรเสียงดังเนื่องจากมีการปรับปรุง
และตกแต่งเพ่ิมเติมในอาคารรัฐสภา  จากนั้น ได้ให้รายละเอียดว่ารัฐสภาอาร์เจนตินามี ๒ สภา  โดยสภา
ผู้แทนราษฎรมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒๕๗ คน มาจากการเลือกตั้ง  ส่วนสมาชิกวุฒิสภา
เป็นตัวแทนของจังหวัดแต่ละจังหวัด  การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพกับภูมิภาคอาเซียนเป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา
เรื่องความสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนซึ่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์  อาร์เจนตินาหวังที่จะ
ร่วมมือกับประเทศไทยในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และด้านเทคโนโลยี   และสาธารณรัฐอาร์เจนตินามี
ความก้าวหน้าทางการเกษตรในการเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพของสินค้าที่มีความหลากหลาย  จึงหวังว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในเรื่องนี้และเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป  ส่วนการสร้างความสัมพันธ์
กับสหราชอาณาจักร  อาร์เจนตินาคาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหราชอาณาจักร  แต่ประสงค์ให้
ประเทศไทยซึ่งมีความใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักรช่วยไกล่เกลี่ยและเจรจากับสหราชอาณาจักรในเรื่องหมู่เกาะ
ฟอล์กแลนด์ 

 

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ อาร์เจนตินา-อาเซียน 
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา  รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 

 



๕ 

 นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา  กล่าวว่า เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยและอาร์เจนตินาจะด าเนินการโดยผ่านสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น การมี
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและภูมิภาคอาเซียนจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างกัน  โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การส่งออกจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนไปยังภูมิภาคลาติน
อเมริกามีการขยายตัวร้อยละ ๗๐  และการน าเข้าสินค้าจากลาตินอเมริกามายังอาเซียนมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๑๕  แต่ปริมาณยังคงมีจ านวนไม่มากนัก  และเห็นว่าภูมิภาคทั้งสองยังสามารถที่จะพัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจได้มากขึ้น  ส่วนความขัดแย้งในเรื่องหมู่เกาะฟอล์กแลนด์  ประเทศไทยได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ขม
ขื่นในช่วงล่าอาณานิคมความคล้ายคลึงกับสาธารณรัฐอาร์เจนตินาด้วยเช่นกัน  จึงมีความเข้าใจกับสถานการณ์
ของอาร์เจนตินาเป็นอย่างดี  แต่จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน ประกอบกับประเทศไทยเป็นมิตร
ประเทศกับทั้งสหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินา  จึงต้องการเห็นทั้งสองประเทศหันหน้านั่งโต๊ะเจรจาร่วมกัน 
และไม่ต้องการเห็นการใช้ก าลังกัน  โดยคาดหวังที่จะเห็นปัญหาแก้ไขในทางสันติวิธีและคาดหวังว่า
อาร์เจนตินาจะได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี  ส่วนประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาก็มีปัญหา
ในลักษณะเดียวกันซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 นาย Guillermo Ramon Carmona  กล่าวว่า ปัญหาเรื่องดินแดนดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี 
ค.ศ. ๑๙๖๕ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  โดยได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับพรรคการเมืองต่างๆ เพ่ือหาข้อสรุป  
แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนของการเจรจาร่วมกับสหราชอาณาจักร  อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐอาร์เจนตินาประสงค์ให้
เกิดสันติภาพและประสงค์ที่จะได้รับชัยชนะในทางการทูตและอ่ืนๆ  และได้กล่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
อาร์เจนตินาในเรื่องดังกล่าว โดยเห็นว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องที่ดีและหวังว่า
ประเทศไทยจะช่วยประสานความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรในเรื่องนี้ให้แก่อาร์เจนตินา  ท้ายนี้ หวังว่ากลุ่ม
มิตรภาพฯ อาร์เจนตินา-อาเซียน ได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศไทยในไม่ช้านี้ 

 

 
การเข้าพบปะสนทนาระหว่างคณะผู้แทนไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินา 

 
 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา และบุคคลส าคัญฝ่ายอาร์เจนตินา ได้ถ่ายภาพ
ร่วมกันและแลกของขวัญที่ระลึก  โดยฝ่ายไทยได้มอบโถเบญจรงค์ตราพระที่นั่งอนันตสมาคมให้กับรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  กรอบรูปเครื่องดนตรีไทยในกล่องผ้าไหมให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
อาร์เจนตินา-อาเซียน  และเนกไทผ้าไหมให้แก่ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 



๖ 

 ๒.๒ การพบปะสนทนากับบริษัท INVAP และคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ในวันจันทร์ที่ 
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

 ตัวแทนบริษัท INVAP ได้น าเสนอเกี่ยวกับบริษัทในแผนกนิวเคลียร์ในเรื่องต่างๆ  ประกอบด้วย  
ปรัชญาในการท างานของบริษัท คือ น าส่งโครงการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน  ออกแบบและก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ซับซ้อน  พัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการทดสอบซอฟแวร์  การท างานภายใต้เงื่อนไข
มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด  โดยสินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่ งานวิจัยเครื่องปฏิกรณ์  โรงงานในการ
ผลิตไอโซโทปรังสี  การอ านวยความสะดวกในการประกอบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์   การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม  
การก าจัดทริเทียมจากน้ ามวลหนัก  และการบริการส าหรับโรงงานพลังงานนิวเคลียร์   โครงการของบริษัท 
INVAP ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่องครักษ์  จังหวัดนครนายก  โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเป็น
เจ้าของโครงการ  ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ตัวใหม่ของไทย  การผลิตไอโซโทปรังสี  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดการและกักเก็บของเสีย  ทั้งนี้ ไอโซโทปรังสีมีการน าไปใช้ในด้านการแพทย์  ชีววิทยา  
การวิจัยและการพัฒนา  การศึกษา  การเกษตร อุตสาหกรรม และความปลอดภัย  จากนั้น คณะได้สอบถาม
ตัวแทนบริษัท INVAP เกี่ยวกับโครงการของบริษัทในประเทศไทย 

 
การรับฟังการบรรยายจากผู้แทนบริษัท INVAP 

 

 นายอภิชาต  การิกาญจน์  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา  กล่าวสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
ข้อขัดข้องในการติดตั้งระบบที่องครักษ์ และปัญหาจาก NGO 

 ตัวแทนบริษัท INVAP กล่าวตอบว่า พยายามให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ส่วนการประท้วงของ NGO 
สามารถควบคุมได้และอยู่ภายใต้กฎหมาย  ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมการประท้วงอยู่แล้ว  ปัญหาในเรื่องอ่ืน 
อาทิ ปัญหาจากธรรมชาติมีบ้างเล็กน้อย  ทั้งนี้ ในบางพ้ืนที่มีปัญหาจากแผ่นดินไหวท าให้ต้องหยุดการท างาน
และรอให้แผ่นดินไหวหยุดก่อนจึงจะด าเนินงานต่อได้   



๗ 

 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา กล่าวซักถามเกี่ยวกับข้อก าหนด
และมาตรฐานคุณภาพของบริษัท  และกล่าวว่าประเทศไทยไม่สามารถผลิตพลังงานได้  ท าให้ต้องพ่ึงพา
พลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ฉะนั้น ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญในเรื่องการติดตั้งระบบที่องครักษ์  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในเรื่องพลังงาน 

 ตัวแทนบริษัท INVAP กล่าวตอบว่า บริษัทมีตัวแทนในหลายๆ ประเทศ โดยท าหน้าที่เป็นผู้ให้
ค าแนะน าแก่รัฐบาลและประเทศนั้นๆ   ซึ่งการท างานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบสากล  การควบคุม
โรงงานมีความเข้มงวดมากขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน  บริษัทมีการพัฒนาในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภค  ซึ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคต้องด าเนินการไปพร้อมกันเนื่องจาก
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านความปลอดภัย  ส่วนข้อปัญหาเรื่องการประท้วงได้ให้ข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจกับผู้
ประท้วงแล้ว  ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในเรื่องดังกล่าว  
 

 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา 

ในการพบกับตัวแทนบริษัท INVAP 
 

 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี  กล่าวว่า จากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นท าให้ประเทศไทยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย  อีกทั้ง โรงงานนิวเคลียร์เปรียบเสมือนแหล่งพลังงานของโลก  ท าให้  
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ให้ความส าคัญ
ในเรื่องนี้ 

 ตัวแทนบริษัท INVAP กล่าวตอบว่า บริษัทได้จดทะเบียนในอเมริกาและด าเนินการตามกฎระเบียบ
สากลและใส่ใจเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น การให้การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการมีแหล่งทรัพยากรของ
ตนเอง  ทั้งนี้ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ได้มีเจ้าหน้าที่ของไทย จ านวน ๑๕ คน ได้เดินทางเยี่ยมชมโรงงานปฏิกรณ์ 
OPAL ที่ส านักงานในออสเตรเลีย 

 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี  กล่าวว่า ได้เคยด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  และเคยเดินทางเพ่ือ
ศึกษาดูงานทางด้านโมเลกุลอะตอม  ซึ่งประเทศไทยได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
๒๐๐๖  แม้ประเทศไทยจะมีการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ไม่มากนัก แต่ได้มีการน าความรู้
เกี่ยวกับการฉายรังสีมาใช้กับสินค้าทางด้านอาหารเพ่ือการส่งออก  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องการ
เรียนรู้เทคนิควิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติม  เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต  และ
หวังว่าบริษัทจะช่วยสนับสนุนในเรื่องการให้การศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับประเทศไทย 



๘ 

 ตัวแทนบริษัท INVAP กล่าวว่า บริษัทมีส านักงานอยู่ตามหลายแห่งทั่วโลก  และประเทศไทย
สามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลได้จากส านักงานในออสเตรเลียได้ 

 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศอาร์เจนตินาและผู้แทนจากบริษัท INVAP 

 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 

และผู้แทนบริษัท INVAP 
 

๓. งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ  โดยนายเมธา  พร้อมเทพ  เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบัวโนสไอเรส เป็นเจ้าภาพ  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท าเนียบ
เอกอัครราชทูตฯ   
 

 
งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ 



๙ 

 

  
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา ลงนามในสมุดเยี่ยมของสถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
 
 
๔.  การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 

 ๔.๑ กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires)   

   ท ำเนียบประธำนำธิบดี หรอื “ลา กาซาโร ซาดา” (Casa Rosada ) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสี
กุหลาบ เพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้าจัตุรัสมาโย  

 
คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพด้านหน้าท าเนียบประธานาธิบดี 

 



๑๐ 

มหำวิหำรโรเซอแรตต้ำ (The Metropolitan Cathedral) ที่ฝังศพของนายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน 
ผู้กอบกู้อิสรภาพแห่งอาร์เจนตินา  

 

      Obelisk (El Obelisco) เป็นที่จัดประชุมทางการเมือง จัดงานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะ
ของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา  ถูกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ ณ ส่วนกลางของ Avenida 9 de Julio ในกรุง
บัวโนสไอเรส  ทั้งยังเป็นสถานที่ท่ีธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรก  

   
 

 สำมเหลี่ยมปำกแม่น  ำ 

 คณะเดินทางเยี่ยมชมสามเหลี่ยมปากแม่น้ าปารานา  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองกรุงบัวโนสไอเรส
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  บริเวณเยี่ยมชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สามเหลี่ยมแม่น้ าที่มีขนาด ๒๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร  ซึ่งแตกแขนงเป็นหลายสายใกล้กับเมือง Diamante จังหวัด Entre Rios และมาบรรจบกันที่ 
Rio de la Plata  แม้ว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเกิดจากแม่น้ ากว่า ๕,๐๐๐ สายมาบรรจบกัน  แต่เกิดจากแม่น้ า



๑๑ 

สายหลัก ๓ สาย คือแม่น้ า Parana Guazu, Parana Mini และ Parana de las Palmas  บริเวณดังกล่าวเป็น
แหล่งพืชพันธุ์และสัตว์หลากหลายชนิด  ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ าประมาณ ๓,๐๐๐ คน 

 

 
คณะผู้แทนฯ เยี่ยมชมสามเหลี่ยมปากแม่น้ า 

  ๔.๒ เมืองโรซาริโอ (Rosario) 

 เมืองโรซาริโอ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดซานตาเฟ  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรสไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ๓๐๐ กิโลเมตร บนชายฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ าปารานา  เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ 
ของอาร์เจนตินาในด้านประชากร  การเจริญเติบโต  และความส าคัญของเมือง  

 อนุสำวรีย์ธง (the National Flag Memorial) 

 ธงชาติอาร์เจนตินาได้ถูกชักรอกขึ้นเสาโดยนายพล Manuel Belgrano เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. ๑๘๑๒ บริเวณฝั่งแม่น้ าปารานา  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของธงชาติอาร์เจนตินาอันเกิดมาจากความภาคภูมิใจ 
ความสามัคคีของประชาชนและการต่อสู้เพ่ือการก่อสร้างอนุสาวรีย์ธงเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ที่ส าคัญในครั้งนั้น  
ความพยายามในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ธงเริ่มต้นขึ้น เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๖ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๕๗ อนุสาวรีย์ท าจากหินอ่อน ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปเรืออัน
หมายถึงการขับเคลื่อนจากทะเลไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด   อนุสาวรี ย์
ธงประกอบด้วยพ้ืนที่ ๓ ส่วนส าคัญ  ส่วนที่หนึ่ง คือ The Bow และหอคอยสูง ๗๐ เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการ
ร าลึกถึงวีรบุรุษเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๑๐ รวมถึงนายพล Manuel Belgrano  ส่วนที่สอง คือ The 
Civic Yard เพ่ือแสดงถึงความพยายามของเหล่าทหารในการรวมชาติ การต่อสู้ และข้อตกลง  และส่วนสุดท้าย 
คือ The Triumphal Propylaeum to Motherland เป็นสัญลักษณ์ของชาติที่รวบรวมขึ้นภายหลัง
รัฐธรรมนูญได้รับการอนุมัติอย่างถูกกฎหมาย เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๕๓  ท่ามกลางเสาหินจะมีเปลวไฟแห่งค ามั่น
สัญญาซึ่งแสดงถึงการให้ค ามั่นที่จะจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 

  



๑๒ 

   
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ธง 

 

 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เจนตินา ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารอนุสาวรีย์ธง 

 
 



๑๓ 

 
คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณด้านนอกอนุสาวรีย์ธง 

 Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR S.A.) 

 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ น าเสนอว่า บริษัท TPR เป็นท่าเช่าพ้ืนที่ในหลายวัตถุประสงค์ (ส าหรับตู้ 
คอนเทนเนอร์  เรือขนส่งสินค้าแบบใต้ท้องเรือ  เรือบรรทุกของแห้ง และเรือบรรทุกของเหลว) โดยมุ่งเน้นความ-
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพ่ือการท างานในระยะยาว  ตั้งอยู่ที่เขตซานตาเฟ  สามารถเชื่อมต่อไปยังมหาสมุทร  
แอตแลนติค ได้โดยตรงโดยผ่านแม่น้ าปารานา เปิดท าการเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๒  เส้นทางการขนส่ง
หลักอยู่ที่อาร์เจนตินา (ตอนกลาง  ตอนเหนือ  ตะวันออก และตะวันตก)  บราซิล (ในพ้ืนที่ Corumbá)  โบลิเวีย
ตะวันออก และปารากวัย  มีพ้ืนที่ให้บริการทางน้ ามีอาณาเขต ๖๖.๙ เฮกเตอร์  ท่าเทียบเรือขนาด ๑.๖ เมตร  
ซึ่ง TPR เป็นท่าเรือสุดท้ายของแม่น้ าปารานา  โดยมีการเชื่อมต่อที่ดีกับพ้ืนที่ต่างๆ โดยผ่านทางแม่น้ าปารานา  
ถนนไฮเวย์หมายเลข ๙  และรถไฟ ๕ สายที่เชื่อมต่อตรงเข้ามายังพ้ืนที่ของ TPR  สินค้าหลักในการขนส่งของ 
TPR ได้แก่ แร่เหล็ก  ถั่วเหลือง  น้ ามันจากดอกทานตะวัน  ไวน์ และผลไม้  ปัจจุบันมีพนักงานจ านวน ๒๕๐ คน 

 
การรับฟังข้อมูลการบริหารท่าเรือ 



๑๔ 

 จากนั้น ได้น าคณะเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ และโครงการพัฒนาของบริษัทภายในบริเวณท่าเทียบเรือ  
และได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนฯ ก่อนคณะจะอ าลากลับ 

 
คณะถ่ายภาพร่วมกันกับผู้แทนของบริษัท TPR S.A. 

 
 
 
นางสาวชธิดา ปิยวรรณวงศ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ผู้จัดท าสรุปรายงาน 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 


